

โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการไทยและกัมพูชา



1. ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา ลาว พม่า และไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม สหภาพพม่า ผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ลงนามประกาศปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศ (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างฐานการผลิตชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร สร้างงานและลดช่องว่างรายได้ของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ลดปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคงและ

มั่นคงทางเศรษฐกิจของสี่ประเทศ และนายกรัฐมนตรีของไทยได้แจ้งต่อผู้นำทั้งสามประเทศว่า ไทยมีความจริงใจที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน และพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการค้า การลงทุน เงินกู้เงินผ่อนปรน และเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดำเนินการพัฒนาาร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี ซึ่งผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ปฏิญญาพุกาม โดยมีโครงการรวมทั้งสี่ประเทศจำนวน 45 โครงการ และโครงการระดับทวิภาคีที่ไทยมีส่วนร่วมจำนวน 180 โครงการ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างทั้งสองประเทศในโครงการเร่งด่วน โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ (CT13) เป็นหนึ่งในสี่โครงการที่นายกรัฐมนตรีมีความเห็นชอบให้ใช้งบกลางประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.438 ล้านบาท โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักและประสานการดำเนินงานร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (2547-50)

2. การดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน



กรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน และสนับสนุนกิจกรรมของกรมอื่นๆที่ร่วมดำเนินงาน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น

■ การฝึกอบรม

เป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเกษตรของเกษตรกรจำนวน 10 คนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง การฝึกอบรมดำเนินการในประเทศไทย ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการดูงานภาคสนาม ระยะเวลา 14 วัน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน



■ การสำรวจดิน ทำแผนที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่เป้าหมายในกัมพูชา

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินได้เข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเสียมเรียบ บันเตียเมียนเจย พระตะบอง และไคดาร์เมียนเจย รวม 5 แปลงเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 100,000 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชาที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมปฏิบัติงานด้วย ระยะเวลาดำเนินงานภาคสนาม 30 วัน และเมื่อจัดทำแผนที่และรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ให้คำแนะนำการใช้แผนที่และรายงานแก่เจ้าหน้าที่เกษตรของกัมพูชาทั้ง 4 จังหวัดด้วย เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรต่อไป

3. การคัดเลือกพื้นที่และตรวจสอบดินเพื่อจัดทำแปลงสาธิต

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินสนับสนุนกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง และละหุ่ง โดยคัดเลือกพื้นที่และตรวจสอบดินในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้น

ข้อมูลโดย...ดร.อนิรุทธิ์ ไพริจันทร์